

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”; Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn tỉnh và Công văn số 3896/UBND-NC ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Tính từ năm 2011 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho tất cả các tầng lớp Nhân dân nói chung và cho đối tượng thanh thiếu niên nói riêng trên địa bàn huyện Tuy Phước đã được những kết quả nhất định. Lãnh đạo các cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác PBGDPL, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên dưới sự lãnh đạo của Đảng nên đã quan tâm chỉ đạo kịp thời, đồng bộ.

Triển khai Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện đã ra Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện (sau đây gọi tắt là Đề án) và Quyết định số 2114/QĐ-CTUBND ngày 08/11/2012 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, các phòng, ban ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai. Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên kết hợp với kế hoạch tuyên truyền PBGDPL đề ra hàng năm để tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện và UBND cấp xã chủ động bố trí nguồn kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện Đề án như: Việc bố trí kinh phí và công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác thanh niên, tuyên truyền pháp luật cho thanh niên được tổ chức hàng năm đảm bảo việc thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ Đề án đề ra. Các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn đã chủ động bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho lực lượng làm công tác PBGDPL thực hiện chức năng được giao.

Theo chức năng được giao, Ban chỉ đạo Đề án huyện đã chỉ đạo các cơ quan thành viên có liên quan như: Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Huyện đoàn, Công an huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng quy chế phối hợp liên ngành, biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền.... Qua đó, Phòng Tư pháp và Đài Truyền thanh huyện đã có biên bản họp liên ngành để thống nhất củng cố chương trình “*Pháp luật và đời sống*” trên sóng Đài Truyền thanh huyện và tăng cường thời lượng phát sóng các chuyên mục pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên; các phòng, ban, ngành và hội đoàn thể huyện phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ban hành kế hoạch và ký các quy ước liên ngành; các ngành, địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, sân khấu... cho các đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn nắm bắt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước.

Thông qua các phiên họp định kỳ của UBND, Hội đồng PHPBGDPL huyện và Ban Chỉ đạo Đề án, Lãnh đạo UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai PBGDPL cho các đối tượng thanh thiếu niên theo kế hoạch từng giai đoạn, từng năm. Công tác kiểm tra và đôn đốc các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn được Ban Chỉ đạo và Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức thực hiện định kỳ 6 tháng, năm theo Kế hoạch đề ra. Nhờ đó, các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn đã kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức triển khai phổ biến kịp thời, có hiệu quả cho cán bộ công chức cơ quan, thanh thiếu niên và Nhân dân.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Về nội dung

Trong giai đoạn 2011-2015, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến thực hiện Đề án tập trung công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện với các nội dung chủ yếu theo kế hoạch làm luật từng năm của Quốc hội, hoạt động trọng tâm của từng năm và phù hợp với đối tượng là thanh thiếu niên. Cụ thể:

- Năm 2011: Tập trung triển khai phổ biến Luật Bầu cử HĐND và UBND các cấp; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Tố tụng hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật An toàn giao thông và các văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Năm 2012: Tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn giao thông; Luật Bình đẳng giới; Luật Thanh niên; Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Năm 2013: Tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi, bổ sung năm 2012); Luật Biển Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, các tuyên bố của Việt Nam về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tình hình theo dõi pháp luật; các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực và quy định pháp luật về an toàn giao thông.

- Năm 2014: Tuyên truyền phổ biến Hiến pháp năm 2013; Luật Đất đai 2013; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Tiếp công dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hòa giải cơ sở và các quy định pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực...

- Năm 2015: Tiếp tục tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch; Luật Biển Việt Nam; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật An toàn giao thông; pháp luật về dân sự, hình sự, xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, tệ nạn xã hội...

2. Về hình thức

Công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã được các ngành và địa phương tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn dân cư như: Hội nghị, qua hệ thống đài truyền thanh, tủ sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở, giao lưu văn nghệ, hội thi tìm hiểu pháp luật... Qua đó, đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp thanh thiếu niên về ý thức chấp hành pháp luật.

III. KẾT QUẢ

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu Đề án

Qua 05 năm triển khai thực hiện Đề án, Ban Chỉ đạo Đề án huyện đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch của UBND huyện đã đề ra và đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu của Đề án, cụ thể:

- Đã có hơn 80% thanh thiếu niên sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên.

- 100% thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách pháp luật.

- Hơn 80% thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật.

- Hơn 85% số tuyên truyền viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Giảm số người vi phạm pháp luật và số vụ vi phạm pháp luật là do thanh thiếu niên gây ra.

2. Việc rà soát, khảo sát tình hình thực hiện pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu niên

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL của UBND huyện, Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tiến hành đánh giá thực trạng công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trong giai đoạn trước để có cái nhìn khái quát về công tác tuyên truyền pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên. Trong năm 2012, Hội đồng HPBGDPL huyện đã tiến hành xây dựng, lập mẫu phiếu khảo sát và phối hợp với các đơn vị liên quan, 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn khảo sát hơn 2.000 thanh thiếu niên trong nhà trường và thanh thiếu niên làm công tác đoàn thực hiện PBGDPL tại các xã, thị trấn về kiến thức pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Qua công tác tổng hợp, phân tích đánh giá khách quan đã giúp UBND huyện xây dựng được kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng năm trong giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn tiếp theo phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên.

3. Xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

Trong thời gian qua, ngoài các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh để làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị huyện và UBND cấp xã triển khai thực hiện, UBND huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Công văn số 362-CV/HU ngày 15/4/2014 về việc tăng cường phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hàng năm, UBND huyện đã ban hành các kế hoạch tuyên truyền PBGDPL; Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án chi tiết tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI trên địa bàn huyện; Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 ban hành Kế

hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”; Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2014-2016” và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến công tác thanh thiếu niên. Trong đó, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung tuyên truyền phổ biến các đối tượng thanh thiếu niên trong cộng đồng dân cư, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và thanh thiếu niên trong nhà trường.

Các văn bản chỉ đạo trên đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan đến Đề án như Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, Công an huyện, Huyện đoàn, Phòng Tư pháp làm căn cứ để xây dựng và ban hành các kế hoạch tuyên truyền cho thanh thiếu niên hàng năm trên lĩnh vực được giao, tạo điều kiện để thanh thiếu niên tham gia thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên. Các ngành trong toàn huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền cho lực lượng làm công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên và thanh thiếu niên làm công tác đoàn tham gia thực hiện công tác phổ biến pháp luật. Công tác tuyên truyền được các ngành của huyện và địa phương tập trung tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên trong cộng đồng dân cư, thanh thiếu niên trong nhà trường và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Các văn bản chỉ đạo điều hành của Huyện ủy, UBND huyện đã tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và có chính sách kịp thời hỗ trợ cho lực lượng tuyên truyền viên pháp luật làm công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên tại cơ quan, đơn vị yên tâm công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

Xác định đây là một trong những Đề án quan trọng nhằm đẩy mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên hiện nay, trong 05 năm qua các cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn huyện đã có sự quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời. Các nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật trong thanh thiếu niên được Hội đồng PHPBGDPL huyện quan tâm đưa vào kế hoạch hàng năm; giữa các cấp, các ngành, hội đoàn thể đã xây dựng được nhiều quy chế phối hợp liên ngành để tổ chức triển khai thực hiện nhất là công tác phối hợp tuyên truyền cho đối tượng thanh thiếu niên trong nhà trường và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật là thanh thiếu niên thường xuyên được củng cố, kiện toàn và đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Kết quả tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền

- *Hình thức hội nghị giới thiệu văn bản luật:* Thực hiện kế hoạch đề ra, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai tại Hội trường UBND huyện cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị

trần, sau đó chỉ đạo triển khai đến tất cả cán bộ, công chức viên chức cơ quan, đơn vị, địa phương và thanh thiếu niên các thôn trên địa bàn. Theo Kế hoạch, các ngành liên quan đến Đề án đã tổ chức: 01 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tại hội trường UBND xã Phước An cho 100 thanh thiếu niên và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; 02 hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 450 thanh thiếu niên, lực lượng làm công tác thanh niên các xã, thị trấn tại Trung tâm thanh thiếu niên của huyện; 74 hội nghị giới thiệu pháp luật cho gần 1.751 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý trường học và người làm công tác PBGDPL; phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị PBGDPL cho đối tượng thanh thiếu niên tại Nhà văn hóa Huyện đoàn Tuy Phước; 01 hội nghị tại hội trường UBND xã Phước Sơn cho hơn 250 thanh thiếu niên ...

- *Hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh*: Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Đề án, cơ quan Thường trực Hội đồng PHPBGDPL huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường xây dựng, củng cố chuyên mục “*Pháp luật và đời sống*” tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống đài các tin, bài liên quan đến thanh thiếu niên và các gương điển hình thanh niên làm ăn có hiệu quả, gương mẫu chấp hành pháp luật trên địa bàn; kết hợp với các chuyên mục pháp luật khác để thực hiện việc phát sóng định kỳ 04-08 chuyên mục/tháng và hệ thống truyền thanh cơ sở từ 1-4 chuyên mục/tháng. Trong 05 năm, Đài Truyền thanh huyện và Truyền thanh cơ sở đã xây dựng và phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh được 218 chuyên mục, với 613 tin, bài PBGDPL cho các đối tượng thanh thiếu niên.

- *Hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường*: Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện và Ban Chỉ đạo Đề án, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho ngành mình; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ và học sinh thông qua nhiều hình thức như các buổi ngoại khóa, bồi dưỡng trong nhà trường kết hợp tổ chức với 518 buổi tuyên truyền pháp luật và lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho hơn 474.760 học sinh và giáo viên.

Công an huyện đã phối hợp với 02 trường: Trường THCS thị trấn Tuy Phước và Trường THCS Phước Hòa tổ chức tuyên truyền Luật ATGT cho hơn 1.500 giáo viên và học sinh; tổ chức tuyên truyền tại các đơn vị trường khác trên địa bàn huyện cho 12.200 cán bộ giáo viên và học sinh.

Các trường trung học phổ thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình để tổ chức tuyên truyền phổ biến cho giáo viên và học sinh: Phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho hơn 8.196 lượt cán bộ và giáo viên các luật như: Luật Thanh niên, Bộ luật Lao động, Luật Giao thông đường bộ, pháp luật về phòng, chống tội phạm, Bộ luật Hình sự, luật Bảo vệ môi trường...; phát động hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”...

- *Hình thức mở lớp giáo dục pháp luật:* Trong 5 năm, các ngành của huyện đã tổ chức mở 21 lớp giáo dục pháp luật cho 540 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; cấp xã đã mở 70 lớp giáo dục pháp luật cho 383 đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và thanh thiếu niên đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn; mở 08 lớp giáo dục pháp luật cho 90 đối tượng học sinh cá biệt trong nhà trường. Nội dung chủ yếu tập trung vào quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, xử phạt vi phạm hành chính, an toàn giao thông để giúp họ nhận ra sai lầm, sửa chữa sống tốt hơn.

- *Hình thức hội thi tìm hiểu pháp luật:* Ban An toàn giao thông huyện và các ngành liên quan đã phối hợp với các trường trên địa bàn tổ chức 04 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông và tệ nạn xã hội, ma túy cho 700 học sinh tham gia; tổ chức 22 lần các cuộc thi, hội thi tìm hiểu Luật An toàn giao thông và kiến thức an toàn giao thông, kiến thức về thanh thiếu niên và bảo vệ môi trường cho 18.460 lượt học sinh; tổ chức 01 hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em, pháp luật về an toàn giao thông cho 200 học sinh 03 trường: THCS thị trấn Tuy Phước, THCS Trần Bá và THCS Phước Lộc tham gia; Trường THPT số 1 Tuy Phước đã phối hợp tổ chức thi viết tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và ứng xử văn hóa giao thông cho học sinh nhà trường với 441 bài tham gia; Trường THPT Xuân Diệu tham gia hưởng ứng cuộc thi viết hiểu pháp luật về An toàn giao thông và ứng xử văn hóa giao thông cho 100% học sinh khối 10 tham gia; hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do UBND tỉnh phát động...

- *Hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ, chi hội, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư:* Trong 05 năm, các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn huyện đã tổ chức duy trì sinh hoạt định kỳ, thông qua đó giáo dục kiến thức pháp luật cho 1.157 hội viên có thanh thiếu niên tham gia; các chi hội ở thôn đóng vai trò nòng cốt không thể thiếu trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong cộng đồng dân cư và việc sinh hoạt được tổ chức định kỳ hàng tháng, quý để giúp thanh thiếu niên trong chi hội, gia đình hội viên có con trong độ tuổi thanh thiếu niên nắm bắt các chính sách, pháp luật, quyền và nghĩa vụ liên quan đến thanh thiếu niên. Ngoài ra, thông qua các cuộc vận động, các đợt phát động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư như: Gia đình, họ tộc không vi phạm pháp luật; khu dân cư không tội phạm... đã góp phần nâng cao ý thức tự giác và gương mẫu chấp hành pháp luật trong thanh thiếu niên.

- *Công tác hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:* Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kịp thời kiện toàn và bổ sung đội ngũ kế cận là đoàn viên thanh niên tham gia và giữ vai trò quan trọng đưa pháp luật đến với thanh thiếu niên. Nhờ làm tốt công tác củng cố kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở nên đội ngũ này đã thực hiện tốt công tác hòa giải, góp phần giải quyết nhanh chóng các tranh chấp, mâu thuẫn trong thanh thiếu niên ngày tại cơ sở. Trong 05 năm, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tổ chức

được 11 buổi hòa giải các mâu thuẫn cho 22 đối tượng thanh thiếu niên; tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí cho 70 đối tượng thanh thiếu niên, người khuyết tật có nhu cầu tìm hiểu các kiến thức pháp luật có liên quan.

- *Hình thức khác:* Ngoài các hình thức trên, các hình thức khác được kết hợp để tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên được triển khai trong thời gian qua như: Tủ sách pháp luật; các buổi giao lưu văn nghệ; tọa đàm; nói chuyện chuyên đề pháp luật; diễn đàn “Tuổi trẻ Tuy Phước với biển đảo quê hương” nhằm trau dồi, nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc giữ gìn biển đảo tổ quốc; tổ chức 13 buổi tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, nghe nói chuyện thời sự tình hình trong nước, quốc tế, tình hình Biển Đông năm 2014 có hơn 975 đoàn viên thanh niên tham gia; Huyện đoàn Tuy Phước phối hợp Lữ đoàn 172 Vùng 3 Hải Quân tổ chức tuyên truyền biển đảo tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi huyện Tuy Phước, Trường THPT Nguyễn Diêu, Trường THPT Xuân Diệu với hơn 2.500 đoàn viên thanh niên tham gia; tổ chức cho thanh niên, học sinh học tập và tìm hiểu tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tháng thanh niên, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của thanh niên và đất nước...

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về hiệu quả

Trong 5 năm (2011-2015), công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn đã đạt được kết quả đáng khích lệ và thực hiện đảm bảo các mục tiêu Đề án đề ra; hệ thống tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác thanh niên và cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên từ huyện đến cơ sở, trường học được củng cố kiện toàn; hầu hết thanh thiếu niên đã tiếp cận với các quy định pháp luật có liên quan đến mình, nhận thức pháp luật ở thanh thiếu niên trên địa bàn có chuyển biến theo hướng tích cực, thanh thiếu niên ý thức hơn về vị trí, vai trò của mình và lợi ích của chính sách pháp luật đối với đời sống bản thân, xã hội; tình hình vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên được kìm chế và đẩy lùi; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên, công tác tuyên truyền nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương nên được tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thực hiện tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; đã tạo được sự kết hợp đồng bộ công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên với các Đề án khác được triển khai và các cuộc vận động lớn của đất nước, các hoạt động sinh hoạt hội, đoàn thể giúp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

2. Tồn tại, khó khăn và nguyên nhân

a) Tồn tại, khó khăn

- Kinh phí thực hiện việc triển khai thực hiện Đề án chưa cân đối để bố trí mà chủ yếu từ nguồn hoạt động thường xuyên của đơn vị nên hiệu quả mang lại chưa

cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm, chưa bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện công tác này.

- Các tài liệu pháp luật chuyên ngành để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên còn thiếu, một số vẫn chưa được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu. Mặt khác, lực lượng báo cáo viên pháp luật trong lực lượng đoàn viên và trong nhà trường chưa có mà chủ yếu kiêm nhiệm.

- Hiện nay, phần lớn thanh thiếu niên tiếp cận các nguồn thông tin qua mạng Internet, trong khi đó các nguồn tin không chính thống, sai trái, xuyên tạc, không được chọn lọc rất nhiều, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của thanh thiếu niên và cả cho công tác tuyên truyền các đối tượng này.

b) Nguyên nhân

- Một số cơ quan và đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên nên chưa có định hướng đúng, công tác chỉ đạo điều hành chưa kịp thời.

- Mặc dù đã lựa chọn được hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn nhưng chưa đủ lực lượng, chưa có điều kiện tập trung tuyên truyền sâu rộng ở các nội dung, lĩnh vực có nhiều vi phạm.

- Một số cán bộ làm công tác PBGDPL ở cơ sở còn hạn chế về khả năng truyền đạt.

- Việc quản lý nhà nước về thông tin nhất là thông tin trên internet thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện còn hạn chế.

c) Bài học kinh nghiệm

- Phải luôn xác định công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên là nhiệm vụ quan trọng và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm giáo dục ý thức chính trị, ý thức sống và làm việc theo pháp luật của thanh thiếu niên hiện tại và sau này.

- Thanh thiếu niên là các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng xấu, do đó cần có lực lượng làm công tác tuyên truyền là thanh thiếu niên am hiểu pháp luật, có chính trị tư tưởng vững vàng làm công tác định hướng tư tưởng, tạo điều kiện giúp đỡ để các đối tượng thanh thiếu niên học tập tìm hiểu pháp luật. Kết hợp giáo dục tại cộng đồng với giáo dục tại gia đình.

- Công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên là nhiệm vụ lâu dài, cần làm thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm để dần tạo thành thói quen trong nhận thức và hành động của thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, cần kết hợp công tác tuyên truyền với công tác giáo dục, đào tạo nghề và các hình thức khác để thanh thiếu niên lập thân lập nghiệp ổn định cuộc sống.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị Chính phủ và UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. Vì thực tế hiện nay, nguồn kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền của cấp huyện và cơ sở còn hạn chế, trong khi đó có rất nhiều đề án khác cần

được triển khai về cơ sở nên nếu kinh phí quá hạn hẹp, địa phương sẽ không thể đảm bảo để thực hiện tốt nhiệm vụ mà các đề án đề ra.

- Đề nghị Hội đồng PHPBGDPL tỉnh hỗ trợ Hội đồng PHPBGDPL huyện tổ chức biên soạn các tài liệu chuyên sâu về tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên trong đó trọng tâm là quyền, nghĩa vụ thanh thiếu niên, chính sách pháp luật về thanh thiếu niên, tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên để có tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHO GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Phương hướng

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên phù hợp với giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch của UBND tỉnh, đảm bảo phù hợp với địa bàn của huyện.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho thanh thiếu niên. Cần có hướng dẫn, định hướng khai thác tiếp cận thông tin từ các trang mạng xã hội để thanh thiếu niên có thể tiếp cận mang lại hiệu quả nhất.

- Tòa án Nhân dân huyện tăng cường xét xử lưu động các vụ án về thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, qua đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân và thanh thiếu niên trên địa bàn.

- Tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở để đáp ứng việc tuyên truyền PBGDPL trong giai đoạn hiện nay.

- Xây dựng các chuyên mục "*Người tốt việc tốt*", "*Thanh niên lập nghiệp*" trong công tác PBGDPL, thực hiện pháp luật và phấn đấu vươn lên của thanh niên để nêu gương.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL cấp cơ sở và cán bộ đoàn, hội làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để 100% cán bộ làm công tác này nắm vững kiến thức, phục vụ tốt công tác tuyên truyền; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phổ biến pháp luật phải năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật.

- Cơ quan chuyên môn chỉ đạo Ban giám hiệu các trường cần có định hướng cho học sinh các kênh thông tin cần thiết để thanh thiếu niên có nhận thức đúng đắn và ý thức trách nhiệm đối với việc tham gia tìm hiểu và chấp hành pháp luật.

2. Giải pháp

Kế thừa những kết quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các Chương trình, Đề án PBGDPL trong thời gian qua, UBND huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn huyện giai đoạn tiếp theo như:

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ huyện đến cơ sở.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chú trọng tăng cường các hình thức hội thi, sân khấu hóa, giáo dục pháp luật trong nhà trường và sinh hoạt tại cộng đồng dân cư để thu hút đông đảo thanh thiếu niên trực tiếp tham gia.

- Tăng cường vai trò của các tổ chức hội đoàn thể, các gia tộc và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên thông qua việc kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở với sự tham gia rộng rãi của các đối tượng này.

Trên đây là kết quả Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015” trên địa bàn huyện Tuy Phước. Kính báo cáo UBND tỉnh Bình Định và Sở Tư pháp quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Lưu: VT, K6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thuận

PHỤ LỤC**SỐ LIỆU TỔNG KẾT 05 NĂM (2011 – 2015)**

Thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015 theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
(Kèm theo Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 10/9/2015 của UBND huyện Tuy Phước)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số đầu kỳ ¹	Số phát sinh trong kỳ 05 năm ²	Dự báo (2016-2020)
I	THỰC TRẠNG THANH, THIẾU NIÊN				
1	Tổng số thanh thiếu niên trên địa bàn (từ 16 tuổi đến dưới 30 tuổi)	Người	48.503	245.000	250.000
1.1	Số thanh, thiếu niên trong trường học	Người	7.966	36.970	35.000
1.2	Số thanh, thiếu niên tự do	Người			
1.3	Số thanh, thiếu niên lao động	Người	40.537	208.030	200.000
1.4	Số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật	Người			
1.5	Số thanh, thiếu niên là nữ, là bà mẹ dưới 30 tuổi	Người	22.747	116.735	110.000
II	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA				
1	Thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn				
	- Tỷ lệ đề ra theo kế hoạch:	%	80%	80%	90%
	- Tỷ lệ đạt được:	%	90%	90%	95%
2	Thanh thiếu niên trong trường học được phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, công việc, học tập phù hợp với lứa tuổi của các em				
	- Tỷ lệ đề ra:	%	100%	100%	100%
	- Tỷ lệ đạt được:	%	100%	100%	100%
3	Thanh thiếu niên vi phạm pháp luật được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế				

¹ Ghi số liệu thống kê năm 2010

² Ghi số liệu tổng hợp 5 năm từ 2011 đến 2015 (Năm 2015 tính đến tháng 7/2015 hoặc ước thực hiện cả năm 2015).
Riêng số liệu tại mục I lấy số liệu thống kê năm 2015.

	tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng				
	- Tỷ lệ đề ra:	%	80%	80%	90%
	- Tỷ lệ đạt được:	%	90%	90%	95%
4	Thanh, thiếu niên lao động ở nước ngoài được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc				
	- Tỷ lệ đề ra:	%			
	- Tỷ lệ đạt được:	%			
5	Giảm 10% trở lên số người vi phạm pháp luật là thanh, thiếu niên, số vụ vi phạm pháp luật có thanh, thiếu niên tham gia				
	- Tỷ lệ đề ra:	%	10%	10%	10%
	- Tỷ lệ đạt được:	%		15%	15%
6	Phân đầu đạt 70% số người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn được bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL				
	- Tỷ lệ đề ra:	%	70%	70%	90%
	- Tỷ lệ đạt được:	%	85%	85%	90%
III	TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, GIAI PHÁP VỀ PBGDPL CHO THANH, THIẾU NIÊN				
1	Xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện				
1.1	Số văn bản quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên	Văn bản	2	7	10
1.2	Số chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL cho thanh, thiếu niên	Văn bản	3	10	12
2	Tổ chức các lớp, buổi phổ biến, giới thiệu, tập huấn, giải đáp pháp luật				
2.1	Số lớp, buổi được tổ chức trên địa bàn	Lớp, buổi	62	595	600
2.2	Số thanh, thiếu niên tham gia, tham dự	Lượt người	52.000	477.061	500.000
3	Xây dựng các tài liệu PBGDPL cho thanh, thiếu niên				
3.1	Số Tài liệu (sách, sổ tay, tờ gấp, câu chuyện, tiểu phẩm) có nội dung, chủ đề pháp luật dành cho thanh, thiếu niên	Sách, sổ tay	0	550	1.000

3.2	Số thanh, thiếu niên được cấp phát, tiếp cận với tài liệu	Lượt người	0	550	1.000
3.3	Số cán bộ, người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên được cấp phát, tiếp cận với tài liệu	Lượt người	0	260	480
4	Hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật				
4.1	Tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn	Xã, phường, thị trấn	13	13	13
4.2	Số xã, phường, thị trấn không có thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật	Xã, phường, thị trấn			
4.3	Số xã, phường, thị trấn trọng điểm về tội phạm, tệ nạn xã hội	Xã, phường, thị trấn	02	02	02
4.4	Số thanh, thiếu niên thuộc diện hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng	Người	112	670	750
4.5	Số thanh, thiếu niên được hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng	Người	112	670	750
5	Tổ chức truy tố, xét xử, xét xử lưu động các vụ việc, vụ án liên quan đến thanh, thiếu niên				
5.1	Số vụ việc liên quan đến thanh, thiếu niên được Viện kiểm sát nhân dân khởi tố				
	- Số vụ:	Vụ	26	145	110
	- Số bị can là thanh, thiếu niên:	Người	43	218	150
5.2	Số vụ việc liên quan đến thanh, thiếu niên được Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử				
	- Số vụ:	Vụ	26	145	110
	- Số bị cáo là thanh, thiếu niên:	Người	43	218	150
5.3	Số vụ án liên quan đến thanh, thiếu niên được Tòa án các cấp thụ lý, xét xử				
	- Số vụ:	Vụ	3	77	50
	- Số bị cáo là thanh, thiếu niên:	Người	4	111	80
5.4	Số vụ án liên quan đến thanh, thiếu niên được Tòa án các cấp xét xử lưu động				
	- Số vụ:	Vụ	3	16	20
	- Số bị cáo là thanh, thiếu niên:	Người	4	21	25
6	Xây dựng Câu lạc bộ và thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên				

6.1	Số Câu lạc bộ tại xã, phường, thị trấn (Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Câu lạc bộ tuổi trẻ phòng chống tội phạm...)	Câu lạc bộ	4	4	6
6.2	Số thanh, thiếu niên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ	Lượt người	200	1.157	2.000
7	Xây dựng, thực hiện PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng				
7.1	Trên Đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình				
	- Số chuyên mục, chương trình thực hiện PBGDPL:	Chuyên mục	96	746	800
	- Số chuyên mục, chương trình thực hiện PBGDPL cho thanh, thiếu niên:	Chuyên mục	23	218	250
7.2	Trên báo chí (báo viết, báo điện tử...)				
	- Số tin, bài viết về PBGDPL:	Tin, bài			
	- Số tin, bài viết về PBGDPL liên quan đến thanh, thiếu niên:	Tin, bài			
7.3	Trên loa truyền thanh cơ sở				
	- Số tin, bài phát thanh:	Tin, bài			
	- Số tin, bài về PBGDPL:	Tin, bài	400	2.486	2.600
	- Số tin, bài PBGDPL cho thanh, thiếu niên:	Tin, bài	180	613	650
8	Cuộc thi tìm hiểu pháp luật				
8.1	Số cuộc thi được tổ chức tại xã, phường, thị trấn	Cuộc thi	3	42	45
8.2	Số cuộc thi có chủ đề pháp luật	Cuộc thi	3	42	45
8.3	Số thanh, thiếu niên tham gia	Lượt người	2.500	75.960	100.000
9	PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù				
9.1	Đối với thanh, thiếu niên là nạn nhân bạo lực gia đình				
9.1.1	Số thanh, thiếu niên là nạn nhân bạo lực gia đình tại xã, phường, thị trấn	Người	4	9	7
9.1.2	Số vụ hòa giải tại xã, phường, thị trấn:	Vụ			
	- Số vụ hòa giải cho thanh, thiếu niên nạn nhân bạo lực gia đình	Vụ	2	9	7
9.1.3	Số đợt, cuộc, buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại xã, phường, thị trấn	Đợt, cuộc, buổi			

	- Số đợt, cuộc, buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho thanh thiếu niên là nạn nhân bạo lực gia đình	Đợt, cuộc, buổi	2	9	7
	- Số đợt, cuộc, buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật lưu động cho thanh thiếu niên là nạn nhân bạo lực gia đình	Đợt, cuộc, buổi	0	0	1
	- Số đợt, cuộc, buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật tại nơi tạm lánh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình cho thanh thiếu niên là nạn nhân bạo lực gia đình	Đợt, cuộc, buổi	0	1	1
9.2	Đối với thanh, thiếu niên khuyết tật				
9.2.1	Số thanh, thiếu niên khuyết tật trên địa bàn	Người	350	1.750	1.800
9.2.2	Số thanh, thiếu niên được phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp	Lượt người	350	1.750	1.800
9.3.1	Tình hình thanh, thiếu niên				
	- Số thanh, thiếu niên đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn	Người	12	63	50
	- Số thanh, thiếu niên bị phạt tù được hưởng án treo	Người	7	102	85
9.3.2	Thực hiện PBGDPL				
	- Số đợt phổ biến pháp luật trực tiếp (qua lớp học, sinh hoạt pháp luật tại nhà văn hóa...)	Đợt, cuộc	3	12	15
	- Tỷ lệ lồng ghép PBGDPL trong hoạt động của nhóm, đội đồng đẳng	%	14	70	80
	- Số cuộc tư vấn, giải đáp, trợ giúp trực tiếp tại gia đình	Đợt, cuộc			
III	NGUỒN LỰC				
1	Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn				
1.1	Cán bộ Đoàn				
	- Tổng số cán bộ Đoàn	Người	33	33	33
	- Số cán bộ Đoàn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL hàng năm	Lượt người	33	165	165
1.3	Báo cáo viên pháp luật của Đoàn				
	- Tổng số:	Người	0	0	1
	- Số báo cáo viên được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL hàng năm	Lượt người			1



1.4	Tuyên truyền viên pháp luật của Đoàn				
	- Tổng số:	Người	14	14	14
	- Số tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL hàng năm	Lượt người	14	14	14
2	Kinh phí thực hiện				
2.1	Kinh phí chi cho công tác PBGDPL tại địa bàn	Triệu đồng	27	187	220
2.2	Kinh phí chi cho công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên tại địa bàn	Triệu đồng			
	- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TW	Triệu đồng			
	- Kinh phí bố trí từ ngân sách địa phương	Triệu đồng			
	- Kinh phí từ nguồn huy động, tài trợ	Triệu đồng			